

ภาวะโลกร้อนกับคนรุ่นใหม่

โดย Min Sen Concept 17 ธันวาคม 2563



บทบาทของคนรุ่นใหม่บนเวทีและสังคมโลก มีในหลายบทบาท และหน้าที่ ที่ไม่หนึ่งดูตายกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ฯ แต่บางสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครมองเห็น ได้แก่ บทบาททางด้านปัญหาเรื่องโลกร้อน ในสวีเดน หญิงสาววัย 15 ปี ชื่อ Greta Thunberg นั่งชูป้าย โอดเรียนเพื่อโลก ที่หน้ารัฐสภาสวีเดน เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเรื่องโลกร้อนอย่างจริงจัง ภายใต้การรณรงค์ #FridaysForFuture ซึ่งได้จุดประกายให้นักเรียนกว่า 20,000 คนใน 270 เมืองทั่วโลก หยุดเรียนเพื่อประท้วงในวันศุกร์ เรียกร้องให้ผู้ใหญ่ใส่ใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกเพื่ออนาคตของเด็ก ๆ ซึ่งเป็นการก้าวข้ามประเด็นของพื้นที่ ไม่ว่าจะส่วนใดของโลก และให้ความห่วงใยเพื่อนมนุษย์เสมือนหมู่บ้านเดียวกัน เป็นความสำนึกถึงการเป็นพลเมืองโลกร่วมกัน

จากภาวะวิกฤติ COVID-19 ที่มีการระบาดไปทั่วโลก และ

แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของระบบสังคมและสุขภาพ และความเปราะบางของประเทศทั่วโลก ทำให้รู้สึกเสมือนว่าความ เป็นปัจเจก ความเป็นรัฐนิยม จะถูกทำให้เด่นชัดมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาทำให้เงินสาธารณะของโลก อ่อนแอลง แต่ละประเทศต้องนำเงินจำนวนมากมาเข้ามา สนับสนุนเศรษฐกิจภายในประเทศ หรือแม้แต่ช่วงแรกที่มีการ แย่งชิงอุปกรณ์ป้องกันภัยกัน การปิดพรมแดน การเร่งหา วัคซีนในการป้องกัน และช่วยเหลือในประเทศ หรือกลุ่มประเทศ ของตน ทำให้การสนใจในความเป็นโลกใบเดียวกันลด น้อยลง แม้แต่การถอนตัวจาก Paris Protocol ของอดีต ประธานาธิบดีทรัมป์ เมื่อ 2 ปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการเยียวยาภัยพิบัติจากธรรมชาติมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ในหลายประเทศทั่วโลก เช่น ประเทศโดมินิกันที่เผชิญกับพายุ เฮอริเคนมาเรียนในปี 2017 เกิดความเสียหายถึง 260 % ของ GDP ประเทศ และในปี 2004 แกรนาดาต้องเสียหายจากพายุอิ แวนถึง 150 % ของ GDP สำหรับประเทศไทยเองก็มีความ เสียหายจากความแห้งแล้งในเกือบทุกจังหวัดของประเทศ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และความเสียหายจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นทุก ปี และทวีความรุนแรงขึ้น แม้แต่ในภาคใต้เมื่อเดือนที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ภัยพิบัติจากภูมิอากาศนั้น อาจจะทำให้คนรุ่นใหม่ต้องกลับมาให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้มากขึ้น เนื่องจากการเยียวยาภัยธรรมชาติจากวิกฤตโลกร้อนจะทวี ความรุนแรงมากขึ้น และคนรุ่นใหม่ที่ยังเยาว์ให้ความสำคัญกับ ผลกระทบของภาวะโลกร้อนกับลูก ๆ มากกว่าคนอายุมาก ซึ่ง งานวิจัยของนักวิชาการสิงคโปร์ จาก Yale-NUS College ที่ ศึกษาชาวอเมริกันจำนวน 607 คน ที่มีอายุ 27-45 ปี พบว่า

ความกังวลในอนาคตของลูก ๆ นั้นเป็นความรู้สึกที่ฝังลึกมาก และบ่อยครั้งได้แสดงออกมาผ่านอาการประสาทเสว้าโศก หรือ เจ็บปวดใจ โดยพวกเขาตัดสินใจว่าจะไม่มีลูก แม้คิดอยากจะเป็นพ่อหรือแม่คน แต่ไม่อยากให้ลูกที่เกิดมาเป็นทุกข์เพราะอยู่ในโลกที่วิกฤต คนกลุ่มนี้มีถึง 92.3 % ที่มองโลกในแง่ที่ร้าย มาก มีเพียง 0.6 % เท่านั้นที่มองในแง่บวก บางคนมองว่าในอีก 30 ปีข้างหน้าจะเป็นบ้านนรกที่มีความร้อนอย่างรุนแรง เกิด สงครามชิงทรัพยากร สังคมศิวิไลซ์ล่มสลาย เกษตรกรรม พังทลาย น้ำทะเลเพิ่มสูง ธารน้ำแข็งละลายเกิดน้ำท่วม ความอดอยากหิวโหย ภัยแล้ง โคลนถล่ม และความวิบัติแผ่ขยายไปทั่ว

ในปี 2019 Australian Conservation Foundation สํารวจทัศนคติของชาวออสเตรเลียที่มีต่อภาวะโลกร้อนจำนวน 6,500 คน พบว่า 90% มีความกังวลว่าภาวะโลกร้อนที่มีขึ้นในอนาคตข้างหน้าจะมีผลต่อการตัดสินใจมีลูกหรือไม่ หลายคนเคยคิดว่าจะมีลูก แต่เมื่อเห็นภาวะโลกร้อนกับตนเอง (จากไฟไหม้ครั้งใหญ่ในออสเตรเลีย) ทำให้ทบทวนถึงการมีลูก และคิดว่าจะวางแผนอย่างไรหากมีลูกแล้วจะทำให้พวกเขามีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยได้อย่างไร และทัศนคตินี้ส่งผลถึงการเลือกตั้งนักการเมืองที่มีแนวทางปฏิบัติต่อปัญหาโลกร้อนที่ชัดเจน การมองปัญหาโลกร้อน ก็เสมือนปัญหาอีกหลายอย่างที่เราเองมีแนวคิดที่แตกต่างกัน เช่น การมองปัญหาความลำบากของเพื่อนมนุษย์จากการอพยพลี้ภัย การมองผู้อพยพชาวแอฟริกันที่เดินทางเข้ายุโรป เราจะเห็นคุณค่าของชีวิตของผู้อพยพที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่ในทางกลับกันในกรณีชาวโรฮิงญาที่เป็นผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้าน เราอาจจะรู้สึกว่าเป็นภาวะ

ทำไมต้องช่วย และอาจก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจในอนาคต และอดีตนี้ไม่ใช่แนวทางการพัฒนาความเป็นพลเมืองโลกในยุคปัจจุบัน การเข้าใจเรื่องต่างๆอย่างลึกซึ้ง และความแตกต่างหลากหลายของความเป็นพหุสังคม เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่เริ่มให้ความสนใจมากขึ้น สำหรับประเทศไทยที่กำลังจะมีการเลือกตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และการเลือกตั้งอื่นๆที่จะตามมานั้น คนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทในการมองเรื่องเหล่านี้มากเพียงใด ผู้เขียนเพียงฝากแนวทางมองโลกไกลตัวอีกนิด ที่อาจจะมีผลใกล้ตัวกับทุกคนในอนาคต เราคงต้องฝากโลกใบนี้ไว้กับคนรุ่นใหม่ให้เขามีอำนาจและดูแลโลกต่อไป เพราะอย่างไรเราก็คงไม่สามารถอยู่ค้ำฟ้าได้